

Chuẩn bị cho các Thay đổi đối với Bảo hiểm OHP Sau Tình trạng Khẩn cấp COVID-19



Bảo hiểm của Chương trình Y tế Oregon (OHP) trong tình trạng khẩn cấp do COVID-19

Trong tình trạng khẩn cấp COVID-19, bạn có thể giữ bảo hiểm của Chương trình Y tế Oregon (OHP) của mình do những thay đổi trong chính sách, ngay cả khi bạn không còn đủ tiêu chuẩn vì hoàn cảnh trong cuộc sống, chẳng hạn như bạn kiếm được nhiều tiền hơn.

[Nhấp vào đây để đọc thêm về bảo hiểm OHP trong tình trạng khẩn cấp COVID-19.](#)

Sau tình huống khẩn cấp COVID-19, các thay đổi chính sách tạm thời sẽ kết thúc

Cuối năm nay, những thay đổi chính sách tạm thời này sẽ kết thúc. Khi điều đó xảy ra, Cơ quan Y tế Oregon (OHA) sẽ bắt đầu xem xét sự hội đủ điều kiện của thành viên OHP để đảm bảo rằng các thành viên vẫn đủ điều kiện nhận OHP. Quá trình xem xét này sẽ dẫn đến kết thúc bảo hiểm OHP đối với các thành viên không còn đủ tiêu chuẩn.

Chúng tôi muốn bạn chuẩn bị cho khi điều đó bắt đầu để đảm bảo rằng bạn và hộ gia đình của bạn giữ OHP hoặc nhận được bảo hiểm y tế mới.

Tôi phải làm gì bây giờ để chuẩn bị?

Làm theo các bước sau:

1. **Cập nhật thông tin liên hệ của bạn** - Hãy cho chúng tôi biết ngay lập tức khi địa chỉ, email, số điện thoại, hoặc thu nhập của bạn thay đổi.

Bạn có thể báo cáo các thay đổi đối với OHP:

- **Trực tuyến:** Đăng nhập vào MỘT tài khoản của bạn bằng cách [truy cập ONE.Oregon.gov](https://one.oregon.gov).
- **Trực tiếp:** Mọi người có thể đến bất kỳ Văn phòng Người cao tuổi và Người Khuyết tật, Cơ quan Khu vực về Người cao tuổi hoặc Văn

phòng Chương trình Tự túc, ở bất kỳ đâu ở Oregon, để được giúp đỡ. [Nhấn vào đây để tìm văn phòng địa phương của bạn.](#)

- **Qua điện thoại:** 1-800-699-9075 (TTY 711) Thứ Hai-Thứ Sáu, 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều. (PST). Thời gian giữ chỗ hiện thấp nhất vào buổi sáng từ 7 giờ đến 8 giờ sáng.
- [Nhấn vào đây để đọc thêm các cách báo cáo thay đổi.](#)

2. Kiểm tra thư của bạn - Tiếp tục kiểm tra thư của bạn và gửi cho chúng tôi thông tin mà chúng tôi yêu cầu.

Bạn có nhận được thư về OHP của mình không?

Bạn có thể nhận được một lá thư qua đường bưu điện về OHP của bạn. Chúng tôi gửi thư gia hạn cho mỗi năm mà bạn có OHP. Vui lòng trả lời thư nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin, chẳng hạn như bằng chứng thu nhập.

Bức thư sẽ cho bạn biết những gì cần gửi cho chúng tôi và gửi nó khi nào. Khi bạn nhận được lá thư của mình, hãy làm ngay những gì thư yêu cầu.

Cần giúp đỡ để trả lời thư của bạn?

- **Trực tiếp:** Nhận trợ giúp từ một đối tác cộng đồng được đào tạo. Truy cập OregonHealthCare.gov để tìm đối tác cộng đồng trong khu vực của bạn.
- Ghé thăm văn phòng Người cao tuổi và Người Khuyết tật hoặc Văn phòng Chương trình Tự túc hoặc Văn phòng Cơ quan Khu vực về Người cao tuổi (AAA) của ODHS. Hãy gọi điện trước khi đến. [Nhấn vào đây để tìm văn phòng địa phương của bạn.](#)
- **Qua điện thoại:** 1-800-699-9075 (TTY 711) Thứ Hai-Thứ Sáu, 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều. (PST). Thời gian giữ chỗ hiện thấp nhất vào buổi sáng từ 7 giờ đến 8 giờ sáng

Câu hỏi và Trả lời

Tại sao các thành viên OHP có thể giữ OHP của họ trong tình trạng khẩn cấp COVID-19?

Tại Hoa Kỳ, các nhà lãnh đạo nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang về COVID-19 vì đại dịch COVID-19.

Trong tình trạng khẩn cấp COVID-19 của liên bang, chính quyền liên bang đã cho phép Oregon thực hiện các thay đổi về chính sách để giữ các thành viên tiếp tục OHP ngay cả khi họ không còn đủ điều kiện.

Tôi nghe nói rằng Tình trạng khẩn cấp về Y tế Công cộng của Oregon sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 4 năm 2022. Điều đó có nghĩa là sẽ có những thay đổi đối với phạm vi bảo hiểm của tất cả các thành viên OHP?

Không, không ảnh hưởng. Việc dỡ bỏ tuyên bố khẩn cấp COVID-19 của Oregon vào ngày 1 tháng 4 năm 2022 không ảnh hưởng đến bảo hiểm OHP.

Điều gì sẽ xảy ra với các thành viên OHP trong quá trình xem xét sự hội đủ điều kiện?

Khi chính quyền liên bang tuyên bố COVID-19 tình trạng khẩn cấp liên bang về, những thay đổi về chính sách tạm thời khiến các thành viên OHP tiếp tục tham gia OHP sẽ hết hiệu lực. Tất cả các thành viên OHP trên toàn tiểu bang sẽ được đánh giá lại sự hội đủ điều kiện của họ. Khi đến lúc bạn phải gia hạn OHP của mình, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một lá thư.

- Các thành viên sẽ nhận được một lá thư vào những thời điểm khác nhau.
- Chúng tôi có thể yêu cầu bạn gửi bằng chứng về điều mà bạn đã thông báo cho chúng tôi hoặc xác nhận rằng thông tin của bạn vẫn chính xác, chẳng hạn như số tiền bạn kiếm được.

Các thành viên không còn đủ điều kiện nhận OHP có thể bị mất OHP.

Khi nào thì việc xem xét sự hội đủ điều kiện sẽ bắt đầu?

Chúng tôi không biết chính xác ngày bắt đầu xem xét sự hội đủ điều kiện. Nó sẽ bắt đầu sau khi chính quyền liên bang kết thúc tình trạng khẩn cấp liên bang COVID-19.

Mỗi Tình trạng khẩn cấp liên bang COVID-19 kéo dài trong 90 ngày hoặc 3 tháng. Chính quyền liên bang có thể gia hạn tình trạng khẩn cấp COVID-19, có nghĩa là nó sẽ kéo dài thêm 90 ngày nữa. Nếu chính quyền liên bang không gia hạn tình trạng khẩn cấp COVID-19, thì nó sẽ kết thúc.

Chính quyền liên bang sẽ thông báo cho Oregon ít nhất 60 ngày, hoặc 2 tháng trước khi kết thúc tình trạng khẩn cấp COVID-19 của liên bang.

Tôi có thể làm gì nếu tôi không còn đủ điều kiện nhận OHP?

Nếu bạn không đủ điều kiện để nhận đầy đủ quyền lợi OHP, bạn có thể nhận được bảo hiểm y tế với sự trợ giúp tài chính thông qua Thị trường Bảo hiểm Y tế Oregon. Truy cập OregonHealthCare.gov/WindowShop để khám phá các tùy chọn gói của bạn và xem các khoản tiết kiệm có sẵn cho bạn.

Bạn có thể lấy chữ cái này bằng các ngôn ngữ khác, bản in lớn, chữ nổi Braille hoặc định dạng bạn thích. Bạn cũng có thể yêu cầu thông dịch viên. Trợ giúp này là miễn phí. Gọi 800-699-9075 hoặc TTY 711.

Chúng tôi chấp nhận các cuộc gọi chuyển tiếp.

OHP.Oregon.gov